



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
(Performance Agreement: PA)  
ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



# คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายที่มุ่งเน้น ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง ๒) เศรษฐกิจสุขภาพ ๓) สมุนไพร กัญชา กัญชง ๔) สุขภาพดีวิถีใหม่ ๕) COVID-19 ๖) ระบบบริการก้าวหน้า ๗) ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ๘) ธรรมนูญโรค และ ๙) องค์การแห่งความสุข และมีนโยบายให้ผู้บริหารในทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงและประเด็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (Small Success) รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานฯ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

เพื่อให้การกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าของงานและเป็นแนวทางที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมรายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรูปเล่ม เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เล่มนี้ เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข ให้บังเกิดผลที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืนสืบไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พฤษภาคม ๒๕๖๓



# สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)	ข
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)	ค
คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑-๒๕๑
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	๑
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	๑๑
อธิบดี กับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๔-๕๕	๒๔-๕๕
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์	๓๐
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข	๕๑
กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ	๗๔
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ กับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเขต และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๕๖-๑๓๐
เขตสุขภาพที่ ๑	๕๗
เขตสุขภาพที่ ๒	๕๙
เขตสุขภาพที่ ๓	๑๐๑
เขตสุขภาพที่ ๔	๑๐๓
เขตสุขภาพที่ ๕	๑๐๕
เขตสุขภาพที่ ๖	๑๐๗
เขตสุขภาพที่ ๗	๑๐๙
เขตสุขภาพที่ ๘	๑๑๑
เขตสุขภาพที่ ๙	๑๑๓
เขตสุขภาพที่ ๑๐	๑๑๕
เขตสุขภาพที่ ๑๑	๑๑๗
เขตสุขภาพที่ ๑๒	๑๑๙
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑๓๑-๒๒๓
ผู้อำนวยการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๒๒๔-๒๕๑



# นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

## รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทยสำหรับปี ๒๕๖๔ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และได้กำหนดจุดมุ่งเน้นที่สำคัญในการดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทยใน ๔ ประเด็นสำคัญ ได้แก่

๑. การสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง โดยการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อสม.หมอบประจำบ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี มีหมอบประจำตัวครบ ๓ คน ได้แก่ หมอบประจำบ้าน คือ อสม. หมอบอนามัย คือ บุคลากรสาธารณสุขประจำ รพ.สต. และหมอบครอบครัว คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้แก่ประเทศไทย สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยและให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน

๒. ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสุขภาพ สนับสนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพและเพิ่มมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) ของประเทศไทย

๓. ผลักดันสมุนไพร กล้วยา กล้วยง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ใช้อย่างครอบคลุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่งวิจัยพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากสมุนไพร กล้วยา กล้วยง ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๔. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เน้น อาหาร ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

๕. COVID-19 ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองการระบาด มุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ เป็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๖. การพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้าเพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล มุ่งสร้างความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่และนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพมีการจัดระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

๗. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ดูแลและลดผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก

๘. ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสในการบริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร

๙. บุคลากร ถือเป็นหัวใจขององค์กร ผู้นำต้องดูแล ต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข” ให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน งานได้ผล คนเป็นสุข จะสร้างผลผลิตของงานในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืน

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานรองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร





นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

“รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข”

กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่บุคลากรมีความรัก มีความสามัคคี มีวินัย ร่วมเสริมพลังและสร้างสรรค์การทำงานสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ ให้ความสำคัญยิ่งต่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ สำหรับ แผนนโยบายในการบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้น ๕ ประเด็น ได้แก่

๑. พัฒนาระบบสุขภาพยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม.ให้คนไทยทุกคนครบถ้วน มีหมอประจำตัว ๓ คน (หมอบริการบ้าน หมออนามัย และหมอครอบครัว) ตลอดจนพัฒนาระบบบริการ ทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพมุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคม พัฒนาระบบการ ดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกควบคู่ไปกับสุขภาพกายทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ

๒. พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Care) สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ บริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (Innovative Healthcare Management) สนับสนุนนโยบาย ๓๐ บาท รักษาทุกที่ โดยเริ่มให้เห็นเป็นรูปธรรมในเขตสุขภาพนำร่องก่อนขยายผล

๓. เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ มุ่งสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Service Hub) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) และวิทยาการทางการแพทย์ (Academic Hub) สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพร ภูมิปัญญา ภูมิชน เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้เพื่อสุขภาพอย่างครอบคลุม ปลอดภัย เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก

๔. เสริมสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ สร้างเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีปกติใหม่ New Normal โดยเฉพาะอาหาร ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดี บุคลากรสาธารณสุขต้องเป็นตัวอย่าง ในการดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 เป็นองค์หลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย สามารถ ควบคุมสถานการณ์การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล

๕. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใสและประโยชน์ของประชาชน ในการบริหาร และการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้เป็น “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสีขาว” ผู้บริหารทุกคนต้องดูแลขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร สร้างผู้นำรุ่นใหม่ สร้างองค์กรแห่ง ความสุข พัฒนาคนให้เก่ง ดีและมีความสุข งานได้ผล คนเป็นสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“นโยบายของผมจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ ถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจจากท่านทั้งหลาย ใคร่ขอความร่วมมือร่วมใจจากท่านทั้งหลายในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ ด้วยพลังแห่งความรัก ความสามัคคี เพื่อกระทรวงสาธารณสุขอันเป็นที่รักของพวกเรา”

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่าง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข





คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้

๖. ข้าพเจ้า นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบและจะดำรงรักษาไว้ซึ่ง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและ แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

๗. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



(ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงาน เจ้าภาพหลัก
๑.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้มแข็ง	๑.จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการ อบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ	๒๕ ล้านคน	สำนักงาน สนับสนุนระบบ สุขภาพปฐมภูมิ สป.
	๒.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒,๕๐๐ หน่วย	
	๓.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ ๗๕	
๒.เศรษฐกิจสุขภาพ	๔.อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน การท่องเที่ยว	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ
	๕.สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	
๓.สมุนไพรมุ่ง กัญชา กัญชง	๖.ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการ จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ	ร้อยละ ๕๐	กรมการแพทย์ แผนไทยฯ
	๗.เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์ แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ ๗๐ ของเมืองสมุนไพร (๑๐ จังหวัด)	
๔.สุขภาพดีวิถีใหม่	๘.ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	กรมอนามัย
	๙.สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตลาดนัด นวัตกรรม (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๗๖ จังหวัดและ กรุงเทพมหานคร	
๕.COVID-19	๑๐.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน ๒๑-๒๘ วัน	ร้อยละ ๑๐๐ (๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร)	กรมควบคุมโรค
	๑๑.อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ	ต่ำกว่า ร้อยละ ๑.๖	กรมการแพทย์

**รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)**  
**ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ของ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
๑.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง	๑.จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ	๒๕ ล้านคน	-	๒๐ ล้านคน	๒๒ ล้านคน	๒๕ ล้านคน
	๒.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒,๕๐๐ หน่วย	-	๒,๐๐๐ หน่วย	๒,๒๐๐ หน่วย	๒,๕๐๐ หน่วย
	๓.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ ๗๕	๑.มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่เป็นปัจจุบัน ๒.มีการประชุมคัดเลือกประเด็นสำคัญตามบริบทของพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อย ๒ ประเด็น เพื่อวางแผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญห	๑.มีคณะทำงานตามประเด็นวางแผนแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่กำหนด ๒.มีการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร(คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน	๑.มีการติดตามเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยการติดตามเสริมพลังของทีมเสริมพลังระดับจังหวัดและเขต	๑.อำเภอมีการดำเนินงานและผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ ๒.พขอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจำนวน ๑๐ ล้านคน



นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
			๓. มีการกำหนดเป้าหมายการดูแลกลุ่มเปราะบางตามบริบทของพื้นที่ ๔. ทุกอำเภอมีการประเมินตนเองตามแบบการประเมิน UCCARE และวางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด	ประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบาง		
๒. เศรษฐกิจสุขภาพ	๔. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (๒๗ แห่ง)
	๕. สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (๑๖๒ แห่ง)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ (๑๕๗ แห่ง)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (๑๕๙ แห่ง)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ (๑๖๐ แห่ง)	เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ (๑๖๒ แห่ง)
๓. สมุนไพร กัญชา กัญชง	๖. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ	ร้อยละ ๕๐	๑. มีหน่วยงานกลาง คือ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายกัญชาได้ (สถาบันกัญชา) ๒. มีคู่มือ แนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (Guidance/CPG) (กรมการแพทย์ กรมการแพทย์	๑. มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการใน รพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๓๐ (จำนวน ๒๖๘ แห่ง) (กบร.ส.ส.ป. กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมการแพทย์) ๒. มียาที่มีกัญชาปรุงผสมจำนวนเพียงพอสำหรับ	๑. มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการใน รพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๔๐ (จำนวน ๓๕๙ แห่ง) (กบร.ส.ส.ป. กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมการแพทย์) ๒. มีผลงานวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเสนอกัญชาทางการแพทย์	๑. มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ๑. รพ. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ ๕๐ (จำนวน ๔๕๐ แห่ง จาก ๘๙๙ แห่ง) ๑๒. รพ. สังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายสำคัญของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
			<p>แผนไทยฯ กรมสุขภาพจิต กบรสสพ. กรมสบส.)</p> <p>๓.บุคลากรผู้คัดกรองและ สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้รับ การอบรมความรู้การจัด บริการคลินิกกัญชาทาง การแพทย์แบบบูรณาการ (กรมการแพทย์)</p> <p>๔.ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การให้สามารถจำหน่าย น้ำมันกัญชาและจัดซื้อวัสดุ นำมาผลิตน้ำมันกัญชา (ระเบียบเงินบำรุง)ได้รับ การแก้ไข (สถาบันกัญชาฯ, กองกฎหมาย สป.)</p> <p>๕.วัดฤติบกัญชาได้รับการ ตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ/ สารปนเปื้อน / สาร มาตรฐาน (กรมวิทย์)</p> <p>๖.ประชาชนที่เข้ารับ บริการในคลินิกกัญชาทาง การแพทย์แบบบูรณาการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ยาที่มีกัญชาปรุง ผสม รวมถึงผลิตภัณฑ์ สุขภาพจากกัญชงอย่าง</p>	<p>จ่ายให้ผู้ป่วยทั้งใน สถานพยาบาลภาครัฐและ เอกชน (อก.กรมการแพทย์ แผนไทยฯ สป.สธ.)</p>	<p>เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์และ บัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ เรื่อง (กรมการ แพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมสุขภาพจิต อย. สปสช. สวรส. HITAP)</p> <p>๓.มีการปลูกและใช้กัญชาทาง การแพทย์แผนไทยสำหรับ ผู้ป่วยเฉพาะราย ใน รพ.สต. ครอบคลุม ๑๒ เขตสุขภาพ (กรมการแพทย์แผนไทยฯ สปสธ. อย. กรมวิทย์ วิสาหกิจ ชุมชน)</p>	<p>กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา การแพทย์ ร้อยละ ๕๐ (จำนวน ๑๖ แห่ง จาก ๓๒ แห่ง)</p> <p>๑. ๓๓ สถานพยาบาล ภาคเอกชนร้อยละ ๕๐ (จำนวน ๔๒ แห่ง จาก ๘๓ แห่ง) (กบรส.สป. กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมการแพทย์ กรม สุขภาพจิต กรมสบส. สภาวิชาชีพ)</p> <p>๒. พระราชบัญญัติยา เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับ การแก้ไขประเด็นกัญชา (อย.,กองกฎหมาย สป.)</p> <p>๓.เชื่อมโยงฐานข้อมูล การปลูก การผลิต การใช้ กัญชาทางการแพทย์ สำเร็จ (อย.)</p> <p>๔.มีเอกสารเพื่อใช้ยื่น เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒ รายการ (สปสช. อย. กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ แผนไทยฯ)</p>

นโยบายสำคัญของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
			ปลอดภัย (คณะกรรมการ ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ การ ใช้ กั ญ ช า เพื่ อ การแพทย์ ก.สธ.)			
	๗.เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนา ด้านเกษตร วัตถุติบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทยผ่าน เกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ ๗๐ ของเมืองสมุนไพร (๑๐ จังหวัด)	๑.มีฐานข้อมูลผู้ปลูก/พื้นที่ ปลูก/ข้อมูลการซื้อขาย สมุนไพรระดับจังหวัด (คลังสเตอร์เกษตรฯ) ๒.มีเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเมืองสมุนไพร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ จากปีที่ ผ่านมา(คลังสเตอร์เกษตรฯ) ๓.มีการส่งเสริมและให้ คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ/ สมุนไพรในจังหวัด (คลังสเตอร์อุตสาหกรรมฯ) ๔. มีการสร้างภาพลักษณ์ สมุนไพรผ่านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ อาหาร ความงาม และการแพทย์แผนไทย (กรม พท.ร่วมกับคลังสเตอร์ ท่องเที่ยวฯ) ๕.สุ่มตรวจรับรองมาตรฐาน วัตถุติบสมุนไพรจากเมือง สมุนไพร (COA) (ทุกจังหวัดเมืองสมุนไพร)	๑.มีเกษตรกรรายใหม่ที่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องGAP/Organicสมุ นไพ ร ปีละ ๕๐ ราย(คลังสเตอร์ เกษตรฯ) ๒.มีการส่งเสริมการปลูก พืชสมุนไพรในพื้นที่ที่ได้รับ การรับรองOrganic อย่างน้อย ๑แหล่ง(คลังสเตอร์เกษตรฯ) ๓.มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/ โรงงานสมุนไพร/ข้อมูล การซื้อขายของโรงงาน อุตสาหกรรม (คลังสเตอร์อุตสาหกรรมฯ) ๔.มีฐานข้อมูลปริมาณนักท่องเที่ยว และมูลค่าการท่องเที่ยว ของจังหวัด (คลังสเตอร์ท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกองเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยว และ กิ ฬ า กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา)	๑.รายงานข้อมูลมูลค่าการ บริโภคสมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ จังหวัด (กรม พท. และ ทุกจังหวัดเมืองสมุนไพร) ๒.ส่งเสริมภาพลักษณ์และ สร้าง ความ เชื่ อ มั่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่าน นิทรรศการร่วมกับ Modern trade (กรม พท.ร่วมกับคลังสเตอร์ อุตสาหกรรมฯ)	๑.เมือ งสมุ นไพ ร อย่างน้อย ๑๐ จังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม ตัวชี้ วัดของแต่ ละ คลังสเตอร์ ๓ใน ๔ข้อ (กรมพท.) ๒.อัตราการเพิ่มขึ้นของ มูลค่าการบริโภคสมุนไพร ร้อยละ ๕(๒,๖๐๐ ล้านบาท) (กรม พท. ร่วมกับ ก. พาณิชย์) ๓.ผลิ ตภั ณ ธ์ สมุ นไพ ร ที่ได้รับการจัดแจ้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ (อย.)

นโยบายสำคัญของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
				๕. ส่งเสริมภาพลักษณ์และ สร้างความเชื่อมั่นวัตถุดิบ สมุนไพรผ่านตลาดกลาง วัตถุดิบสมุนไพร (กรม พท. ร่วมกับคลังสเตอร์ เกษตรฯ)		
๔. สุขภาพดีวิถีใหม่	๘. ครอบคลุมมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	๑,๒๕๐,๐๐๐ ครอบครัว	๒,๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	๓,๗๕๐,๐๐๐ ครอบครัว	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว
	๙. สถานประกอบการปรับปรุง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๗๖ จังหวัดและ กรุงเทพมหานคร	๑. ประชุมประสานนโยบาย ร่วมกับเขตสุขภาพ และ สสจ. ๒. ประชุมร่วมกับสถาน ประกอบการและท้องถิ่น (ระดับเขตสุขภาพ) ๓. เปิดตัว Model อาหาร ริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาด นัด นำซื้อ (Healthy Market) ระดับประเทศ	๑. กิจกรรมรณรงค์อาหาร ริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาด นัด นำซื้อ (Healthy Market) รายเขต ๒. ผู้ประกอบการเข้าถึง การประเมินตนเองเพื่อ ยกระดับผ่าน NPP ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร - ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๑. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเมินและเฝ้าระวัง สถานประกอบการ ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร	๑. สถานประกอบการปรับปรุง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร - ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง

นโยบายสำคัญของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
๕.COVID-19	๑๐.ทุกจังหวัดสามารถควบคุม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน ๒๑-๒๘ วัน	ร้อยละ ๑๐๐ (๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
	๑๑.อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ทั้งประเทศ	น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๖	-	น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๖	น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๖	น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๖

คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่าง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข





คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร	
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์	
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข	
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ	
		ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข และนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูล พื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้าย คำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้



๕. ข้าพเจ้า นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข และนายแพทย์จงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ได้ทำความเข้าใจคำรับรอง ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ข้าพเจ้า นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข และนายแพทย์จงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ รับทราบและจะดำรงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและแนวทางปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
๗. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ด้านบริหาร



(นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์



(นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข



(นายแพทย์จงชัย กิริติหัตถยากร)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ



(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



(ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

## ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
*๑.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง	๑.จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ	๒๕ ล้านคน	สำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สป.
	๒.การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒,๕๐๐ หน่วย	
	๓.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ ๗๕	
*๔.สุขภาพดีวิถีใหม่	๔.ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	กรมอนามัย
	๕.สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตลาดนัดสีเขียว (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร	
*๕.COVID-19	๖.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน ๒๑-๒๘ วัน	ร้อยละ ๑๐๐ (๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร)	กรมควบคุมโรค

หมายเหตุ \*๑.ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

\*\*๒.ตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.ควรกำหนดตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัวชี้วัด

**รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)**  
**ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ของ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข**

นโยบายสำคัญของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
*๑.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้มแข็ง	๑.จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ	๒๕ ล้านคน	-	๒๐ ล้านคน	๒๒ ล้านคน	๒๕ ล้านคน
	๒.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒,๕๐๐ หน่วย	-	๒,๐๐๐ หน่วย	๒,๒๐๐ หน่วย	๒,๕๐๐ หน่วย
	๓.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ ๗๕	๑. มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการประชุมคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย ๒ ประเด็น และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นของพื้นที่ ๑ ประเด็น เพื่อวางแผนงานในการขับเคลื่อน ๑. มีคณะทำงานการวางแผนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่กำหนด ๒. มีการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. มีการดำเนินการการบริหารจัดการสร้างกลไกและพัฒนาคูณภาพชีวิตประชาชน และกลุ่มเปราะบางโดยการบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	๑. อำเภอมีการดำเนินการและผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ ๒. พขอ. ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจำนวน ๑๐ ล้าน	

นโยบายสำคัญของ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมายทั้งปี	ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส (Small Success)			
			๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
			แผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญห ๓.ทุกอำเภอมีการประเมิน ตนเองและวางแผนการ พัฒนาร่วมกับจังหวัด	ประ ชา ชน และ ก ลุ่ ม เปราะบาง		
*๔.สุขภาพดีวิถีใหม่	๔.ครอบครัวมีความรอบรู้ด้าน สุขภาพ	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	๑,๒๕๐,๐๐๐ ครอบครัว	๒,๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	๓,๗๕๐,๐๐๐ ครอบครัว	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว
	๕.สถานประกอบการปรับปรุง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๗๖ จังหวัดและ กรุงเทพมหานคร	๑.ประชุมประสานนโยบาย ร่วมกับเขตสุขภาพ และ สสจ. ๒.ประชุมร่วมกับสถาน ประกอบการและท้องถิ่น (ระดับเขตสุขภาพ) ๓. เปิดตัว Model อาหาร ริมบาทวิถี(Street Food Good Health) และตลาด นัดนำซื้อ (Healthy Market) ระดับประเทศ	๑.กิจกรรมรณรงค์อาหาร ริมบาทวิถี(Street Food Good Health) และตลาด นัดนำซื้อ (Healthy Market) รายเขต ๒.ผู้ประกอบการเข้าถึง การประเมินตนเองเพื่อ ยกระดับผ่าน NPP ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร - ตลาดนัดนำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๑.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประเมินและเฝ้าระวัง สถานประกอบการ ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร	๑.สถานประกอบการปรับปรุง ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน จำนวน ๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร - ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัด ละ ๑ แห่ง
*๕.COVID-19	๖.ทุกจังหวัดสามารถควบคุม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้สงบได้ ภายใน ๒๑-๒๘ วัน	ร้อยละ ๑๐๐ (๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่าง

อธิบดี กับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

- กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์
- กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
- กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ



# กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

: กรมควบคุมโรค

: กรมอนามัย







คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
กรมอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ผู้รับคำรับรอง  
และ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมอนามัย

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้

๖. ข้าพเจ้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายังเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย รับทราบและจะดำรงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ขอบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
๗. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายังเจริญชัย)  
อธิบดีกรมอนามัย

(นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

(นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปตัวชี้วัดการรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายทั้งปี
๑	จำนวนครอบครัวที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๒๐	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว
๒	จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๗๖ จังหวัด และ กทม.) ๑) ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง ๒) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๒๐	๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร
๓	ร้อยละของเด็ก อายุ ๐ - ๕ ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสมวัย	๒๐	ร้อยละ ๘๕
๔	ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน	๒๐	ร้อยละ ๖๒
๕	ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	๒๐	ร้อยละ ๙๕
รวม			๑๐๐

**รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ของ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย**

องค์ประกอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
๑. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Based) (บังคับประเมิน)	๑.จำนวนครอบครัวที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๒๐	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว		๑,๒๕๐,๐๐๐ ครอบครัว	๒,๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	๓,๗๕๐,๐๐๐ ครอบครัว	๕,๐๐๐,๐๐๐ ครอบครัว	
	๒.จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๗๖ จังหวัด และ กทม.) ๑)ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง ๒)อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง	๒๐	๗๖ จังหวัด และ กทม.	<b>การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ และการพัฒนาระบบ Digital Health Platform</b> - พัฒนาหลักเกณฑ์อาหารริมบาทวิถี (street food good health)/ ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) และสื่อสารพื้นที่ <b>การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวิถีใหม่</b> ๑. ประชาชน - สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน (food safety)	๑.ประชุมประสานนโยบายร่วมกับเขตสุขภาพ และ สสจ. ๒.ประชุมร่วมกับสถานประกอบการ และ ท้องถิ่น (ระดับเขตสุขภาพ) ๓.เปิดตัว Model อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และ ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) ระดับประเทศ	๑.กิจกรรมรณรงค์อาหารริมบาทวิถี ( Street Food Good Health) และตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) รายเขต ๒.ผู้ประกอบการเข้าร่วมประเมินตนเองเพื่อยกระดับผ่าน NPP (รวม กทม.)	๑.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สุข ประเมินและเฝ้าระวังสถานประกอบการ ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด (รวม กทม.)	๑.สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๗๖จังหวัด และ กทม) -ตลาดนัดนำซื้อ (Healthy Market) จังหวัด ละ ๑ แห่ง -อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)	

องค์ประกอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
				๒. ผู้ประกอบการ/เจ้าหน้าที่ - การพัฒนาศักยภาพ/การเสริมสร้างความรอบรู้ให้ผู้ประกอบการ/พชอ./อปท./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข - ยกระดับมาตรฐานผ่าน TSC (อาหารริมบาทวิถี (street food good health)/ตลาดนัด นำซื้อ (Healthy Market) <u>การพัฒนากระบวนการรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ New normal</u> - ยกระดับการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		- ตลาดนัดนำซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ ๑ แห่ง - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ ๑ แห่ง		จังหวัดละ ๑ แห่ง	
	๓. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสมวัย	๒๐	ร้อยละ ๘๕	<b>บูรณาการองค์รภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Partnership)</b> ๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ๒. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามความร่วมมือระหว่างกระทรวง ๓. บูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ผ่านกลไกคณะกรรมการอนามัยแม่และ	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๕	

องค์ประกอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
				<p>เด็ก และภาคีเครือข่ายในทุกกระดับ (MCH Board, PNC)</p> <p><b>ปฏิรูปการคุ้มครองแม่และเด็ก และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (Regulate)</b></p> <p>๑. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็กตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กฯ, พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ, พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ</p> <p>๒. สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ ดำเนินการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก</p> <p><b>เสริมสร้างความรู้ สื่อสารสุขภาพสู่แม่และครอบครัว เพื่อการพึ่งตนเอง สุขภาพอย่างยั่งยืน (Advocate)</b></p> <p>๑. พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก</p> <p>๒. สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคม และรณรงค์สร้างกระแส</p>					

องค์ประกอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
				<p>จัดบริการสุขภาพแม่และเด็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (Building Capacity)</p> <p>๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก</p> <p>๒. พัฒนาฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง และระบบกำกับติดตามของเครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทุกกระดับ</p> <p>๓. สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ</p> <p>ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การจัดการสุขภาพแม่และเด็ก (Investment)</p> <p>๑. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ</p> <p>๒. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยแม่และเด็ก</p>					

องค์ประกอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
	๔.ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน	๒๐	ร้อยละ ๖๒	<p>๑. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน มหัตศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ผ่านกลไกตำบลมหัตศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต</p> <p>๒. พัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวัง การเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๐-๕ ปี</p> <p>๓. สร้างความรอบรู้สุขภาพ โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย</p>	<p>๑. มีรายงาน สถานการณ์ ผลกระทบของ โรคโควิด-๑๙ ต่อ การให้บริการใน คลินิกฝากครรภ์ (ANC) และ คลินิกเด็ก สุขภาพดี (WCC)</p> <p>๒. มี Flow chart ระบบคุณภาพ ข้อมูลเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดี สมส่วน</p> <p>๓. มีเกณฑ์ตำบล มหัตศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต</p>	<p>๑. พัฒนาสื่อ ดิจิทัล การ ส่งเสริมการ เจริญเติบโต ของเด็ก ปฐมวัย ส ำ ห รั บ บุ ค ล า ก ร สาธารณสุข อสม. และครู พ ื้ เ ลื้ ย ง ดุ แล เด็ก</p> <p>๒. จัดกิจกรรม รณรงค์สื่อสาร การบริโภค อาหารเด็ก ต ำ ม วัย อาหารหญิง ตั้งครรภ์ และ หญิงให้นมบุตร</p>	<p>๑. ถอดบทเรียน ความสำเร็จการ ดำเนินงาน มหัตศจรรย์ ๑,๐๐๐วันแรก ของชีวิต (Best Practice) จำนวน ๑๒ แห่ง)</p> <p>๒. มีรายงานผล การประเมิน สถานการณ์ การสื่อสารด้าน โภชนาการสตรี และเด็กปฐมวัย</p>	<p>๑. มี ตำบล ผ่านเกณฑ์ ต ำ บ ล มหัตศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต อย่างน้อย อ ำ เภ อ ละ ๓ ต ำ บ ล (๒ , ๖ ๓ ๔ ตำบล)</p> <p>๒. มี จังหวัด มหัตศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต จำนวน ๑๒ จังหวัด</p> <p>๓. ร้อยละ ๖๒ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดี สมส่วน</p>	



องค์ประกอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
	๕.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	๒๐	ร้อยละ ๙๕	<p>๑.ขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้แนวทางการดำเนินงาน Intermediate Care บูรณาการกับการดำเนินงาน Long Term Care ในระดับชุมชน (R)</p> <p>๒.ขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุบนระบบโปรแกรม 3C</p> <p>๓.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน พิ้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนมีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะตนเองตามหลักสูตร CM/CG/CC ผ่าน Digital Platform (I)</p> <p>๔.บุคลากรที่ปฏิบัติงาน (CM/CG/CC) เกิน ๓ ปีต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพิ้นฟู(B)</p> <p>๕.ขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุผ่านภาคีเครือข่ายในชุมชน (P)</p>	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	
๒. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง การปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)	.....ไม่มี.....								

องค์ประกอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ทั้งปี	มาตรการ	เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success				หมายเหตุ
					๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
(ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)									
๓. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Based) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)									ไม่มี.....

**หมายเหตุ :** ๑.กรณีไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ ๒ และ ๓ ให้นำน้ำหนักไปรวมให้กับตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ ๑  
 ๒.ตัวชี้วัดรวม ๓ องค์ประกอบ ไม่ควรมีน้อยกว่า ๕ ตัวชี้วัด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๓๗ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๖

<https://opdc.moph.go.th>

<https://www.facebook.com/KPRMOPH>

